

Source :

ผู้จัดการรายวัน

Date : 1 ส.ค. 2561 Page :

1,11

No :

61000545

ปี61ค่าไฟ-น้ำมันขยับเล็กน้อย พลังงานเล็งปรับค่าการตลาด

ผู้จัดการรายวัน360 - เช็กราคาน้ำมัน-ค่าไฟปี 2561 แนวโน้มทรงตัว หรือขยับขึ้นไม่มาก เหตุราคาน้ำมันดิบไม่หวือหวา ขณะที่ค่าไฟรัฐพร้อมบริหารต้นทุนรวม จับตา "โซลาร์รูฟท็อป แบทเตอรี" มาแรงแน่ คาดจะเป็นจุดเปลี่ยนพลังงานที่สำคัญของไทย ขณะที่กระทรวงพลังงาน เตรียมทบทวนอัตราค่าการตลาดน้ำมันใหม่ให้เหมาะสม คาดจะปรับเป็น 1.70 บาทต่อลิตร จากเดิม 1.50 บาท/ลิตร

อ่านต่อหน้า

11

ปี 61 ค่าไฟ-น้ำมัน ขยับเล็กน้อย พลังงานเล็งปรับค่าการตลาด

ผู้จัดการรายวัน 360 - เช็กราคาน้ำมัน-ค่าไฟปี 2561 แนวโน้มทรงตัว หรือขยับขึ้นไม่มาก เหตุราคาน้ำมันดิบไม่หวือหวา ขณะที่ค่าไฟรัฐพร้อมบริหารต้นทุนรวม จับตา "โซลาร์รูฟท็อป แบทเตอร์" มาแรงแน่ คาดจะเป็นจุดเปลี่ยนพลังงานที่สำคัญของไทย ขณะที่กระทรวงพลังงาน เตรียมทบทวนอัตราค่าการตลาดน้ำมันใหม่ให้เหมาะสม คาดจะปรับเป็น 1.70 บาทต่อลิตร จากเดิม 1.50 บาท/ลิตร

นายทวารัฐ สุตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สนพ. ได้ประเมินราคาน้ำมันขายปลีกในภาพรวมปี 61 ว่า จะใกล้เคียงกับช่วงนี้ และเฉลี่ยทั้งปีจะสูงขึ้นเล็กน้อยตามที่ศทางราคาน้ำมันดิบที่คาดการณ์ว่าเฉลี่ยทั้งปี จะอยู่ที่ 50-60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากปี 60 ราคาเฉลี่ยที่ 48-58 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

"เมื่อราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยทั้งปีขึ้นเล็กน้อย ก็คาดว่าราคาขายปลีกน้ำมันเฉลี่ยทั้งปีจะไม่แพงไปกว่าปัจจุบันมากนัก โดยเฉพาะดีเซลที่คิดว่าราคาหน้าจะอยู่ที่ 25-27 บาทต่อลิตร" นายทวารัฐกล่าว

เล็งเพิ่มค่าการตลาดขายปลีกน้ำมัน

นายทวารัฐ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ สนพ. อยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนค่าการตลาดน้ำมันใหม่ที่เหมาะสม จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.50 บาทต่อลิตร เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนธุรกิจที่เปลี่ยนไป และกำกับดูแลค่าการตลาดของบริษัทผู้ค้าน้ำมัน ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันอย่างเป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผู้ใช้น้ำมัน ขณะนี้การศึกษาค่าการตลาดน้ำมันแล้ว แต่ยังคงต้องศึกษาในส่วนของบัญชีการขนส่งเพิ่มเติม เพื่อให้ทราบต้นทุนที่แท้จริงของปริมาณการกระจายน้ำมันไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อใช้สำหรับติดตามค่าการตลาดในแต่ละภูมิภาคด้วย คาดว่าจะประกาศได้ในปี 61 นี้

ด้านนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า ธุรกิจน้ำมันในปี 60 มีการแข่งขันรุนแรง บางช่วงที่ราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ผู้ค้าแข่งขันด้านราคาอย่างมาก และกดให้ค่าการตลาดลงไปอยู่ราว 1.30 บาทต่อลิตร เท่านั้น แต่ในปี 61 คาดว่าสถานการณ์การแข่งขันจะรุนแรงต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันดิบจะสูงขึ้นจากปีนี้ อยู่ที่ 50-60 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรลก็ตาม

แต่เนื่องจากค่าการตลาดน้ำมันที่เป็นอยู่มีอัตราต่ำ ทำให้ผู้ค้าน้ำมันจะหันไปแข่งขันในธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non Oil) ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อสร้างผลกำไรมากขึ้น หากมีการทบทวนค่าการตลาดใหม่เพิ่มขึ้น เชื่อว่า จะเห็นผู้ค้าน้ำมันหันมาขยายสถานีบริการน้ำมันมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน เช่น ถนนสุขุมวิท และถนนเพชรบุรี เป็นต้น

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ค่าการตลาดที่เหมาะสม และอยู่ในระดับที่ผู้ค้าน้ำมัน สามารถแข่งขันได้ ควรอยู่ที่ประมาณ 1.70 บาทต่อลิตร ซึ่งค่าการตลาดเฉลี่ยช่วง 9 เดือนแรก ปี 60 (ม.ค.-ก.ย.) ปตท. มีค่าการตลาดอยู่ที่ 1.70 บาทต่อลิตร แต่บางช่วงที่ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น

ปตท. ในฐานะรัฐวิสาหกิจของไทย พยายามปรับราคาให้ต่ำที่สุด ก็ทำให้ค่าการตลาดลดต่ำลง ส่วนปี 61 ค่าการตลาดจะอยู่ในระดับใดนั้น ยังประเมินยาก เพราะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบ และสถานการณ์การแข่งขันของตลาด

นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) (SUSCO) กล่าวว่า ตามที่ภาคเอกชนได้ให้ข้อมูลภาครัฐเกี่ยวกับการทบทวนค่าการตลาดที่เหมาะสมไปแล้ว ซึ่งไม่ควรต่ำกว่า 1.70-1.80 บาทต่อลิตร เพราะค่าการตลาดปัจจุบันอยู่ที่ 1.50 บาทต่อลิตรนั้น ใช้มาเป็นเวลานานมาก ไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนไป เพราะปัจจุบันต้นทุนค่าที่ดิน และค่าแรงที่เพิ่มขึ้น

คาดค่าไฟทรงตัวใน 8 เดือนแรก

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือ (Ft) ในปี 61 คาดว่าจะอยู่ในระดับทรงตัวในช่วง 8 เดือนแรก ขณะที่ในงวดสุดท้ายของปี (ก.ย.-ต.ค. 61) จะต้องรอการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานใหม่ ที่จะแล้วเสร็จกลางปี 61 และเริ่มใช้ในค่าไฟงวดสุดท้ายได้ และจะใช้ต่อไปอีก 3 ปี

"เมื่อประกาศใช้ค่าไฟฟ้าฐานใหม่ ต้องนำค่าเอฟที ไปรวมกับค่าไฟฟ้าฐาน ทำให้ค่าเอฟที เริ่มต้นเป็นศูนย์ ซึ่งค่าไฟฟ้าเอฟที งวด 2 ปีหน้าหรือเดือน พ.ค.-ส.ค. น่าจะตรึงได้เท่ากับงวดแรกที่ตรึงไปแล้ว เพราะยังมีเงินเหลือจากการบริหารในงวดแรกเอาไว้ดูแลอีก 5,000 ล้านบาท ส่วนงวดสุดท้ายของปี คงจะต้องรอดูเรื่องราคาน้ำมันย้อนหลังและค่าเงินบาทจะแข็งค่าอีกหรือไม่ด้วย หากแข็งค่าก็จะเป็นผลดีที่ค่า Ft จะไม่ขึ้นมาก" นายวีระพล กล่าว

โซลาร์รูฟท็อป-แบตเตอร์จุดเปลี่ยนพลังงาน

นายพิชัย ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า แนวโน้ม ปี 61 เป็นปีที่จะต้องติดตามเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใกล้ชิด โดยเฉพาะโซลาร์รูฟท็อป และระบบกักเก็บพลังงาน ที่ต้นทุนเริ่มต่ำลงอย่างมาก และคาดว่าจะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรม หันมาติดตั้งเพื่อผลิตไฟใช้เองเพื่อลดต้นทุน ขณะที่นโยบายโซลาร์รูฟท็อปเสรี ที่กระทรวงพลังงาน เตรียมเปิดรับซื้อไฟส่วนเกินเข้าระบบจากที่ผลิตเหลือใช้ ก็จะมีส่วนผลักดันให้เกิดการติดตั้งในบ้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอีก

"ระบบแบตเตอร์สำรองไฟฟ้านี้ถ้าเทคโนโลยีมาเร็วเป็นสิ่งที่น่ากลัว และนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของธุรกิจไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ที่อาจจะมาเร็วกว่าที่คาดไว้ก็ได้ จึงเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าปี 61 นี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของพลังงานไฟฟ้าเลยทีเดียว เพราะแบตเตอร์ไม่ใช่แค่การสำรองไฟ แต่ยังเข้าไปเกี่ยวกับรถยนต์อีวี ตอนนี้จะเห็นนักรถกวาดถนนก็เป็นไฟฟ้า 100% แล้ว โดยนำเข้าจากจีนซึ่งที่สุดท้ายอาจหนีไม่พ้นหากมาจริง รัฐเองต้องปรับตัวให้เร็วทั้งในแง่ระบบภาษีที่จะรองรับอย่างไรไม่ให้ชาติเสียหาย การปฏิรูปหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะการไฟฟ้าจะอย่างไร เหล่านี้ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่จะมองข้ามได้" นายพิชัย กล่าว